



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๖๖๗๐๐๑

นางสาวศิรินันท์ ทวีตา

๖๖๗๐๐๒

นางสาวศรดา เจริญลาภ

๖๖๗๐๐๓

นางสาวชลธิชา พลเทพ

๖๖๗๐๐๕

นางสาวบุษกร เรืองเพชร

๖๖๗๐๐๖

นายณิธิ ภูมิখনอน

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไปเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๒๗ ตามรายละเอียดดังนี้

เวลา	กิจกรรม	สถานที่
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	รายงานตัว	ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	สัมภาษณ์	ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม

ค) ระเบียบ...

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการประเมิน

๒. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดยสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ และสวดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น สำหรับสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นเท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือสวมรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือใบอนุญาตที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๔. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฉบับนี้

๕. ต้องไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๖. เชื้อพึงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด

๗. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต และพยายามทุจริต อาจจะถูกพิจารณาสั่งงดการประเมินสมรรถนะได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ <https://oae.thaijobjob.com> ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเอกราช ตรีลพ)

เศรษฐกิจกรเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี